
1/29 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี  2560 
บริษทั ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

 
 บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  เม่ือ

วนัศุกร์ท่ี 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการ / ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจุฬารัตน ์สุธีธร  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4) นายศิริ จิระพงษพ์นัธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5) พล.อ.ธนาคาร เกิดในมงคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6) พล.อ.อ.สุทธิพงษ ์อินทรียงค ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
7) นายยงยทุธ จนัทรโรทยั กรรมการ / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
8) นายทศพร ศิริสมัพนัธ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
9) นายสรัญ รังคสิริ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง /  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
10) นายนพดล ป่ินสุภา กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
11) นางศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน ์ กรรมการ  
12) นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการ 
13) นางสาวนนัธิกา ทงัสุพานิช กรรมการ 
14) นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 และ เลขานุการคณะกรรมการ 

กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี- 

ผู้สอบบญัชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นายวยัวฒัน ์กอสมานชยักิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333  
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ทีป่รึกษากฎหมายอสิระทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ ทนายความหุน้ส่วนอาวโุส บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพาร์ทเนอร์ส จาํกดั 
2) นางสาวคูณณิชา ศรีมนเทียร ทนายความ บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพาร์ทเนอร์ส จาํกดั 

ผู้บริหารระดบัสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) นายบณัฑิต ธรรมประจาํจิต  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส – ดา้นการกลัน่และปิโตรเคมี 
2) นายฉตัรฐาพงศ ์วงัธนากร  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการพาณิชยอ์งคก์ร  
3) นายชวลิต ทิพพาวนิช  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นบริหารศกัยภาพองคก์ร 
4) นางสาวภทัรลดา สง่าแสง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการเงินและบญัชี 
5) นายสุรชยั แสงสาํราญ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นประสิทธิภาพการผลิต  

 ก่อนเร่ิมการประชุม มีการนําเสนอวีดิทศัน์ (VDO) เก่ียวกับมาตรการและระบบรักษาความ
ปลอดภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของหอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
 
เร่ิมการประชุม เวลา  14.00 น. 

 นายคุรุจิต นาครทรรพ  ประธานกรรมการ ทาํหน้าท่ีประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าว
แนะนํากรรมการ ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ ง 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ตลอดจนมีการแนะนาํผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และท่ีปรึกษากฎหมาย
อิสระต่อท่ีประชุม ตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ ก่อนเปิดการประชุม 

 จากนั้น ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 2,040,027,873 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงเป็นทุนจดทะเบียนท่ีไดช้าํระแลว้ทั้งส้ิน 20,400,278,730 บาท และไดแ้จง้จาํนวน 
ผูเ้ขา้ประชุมขณะเปิดประชุม ประกอบดว้ย ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 888 คน และผูรั้บมอบฉันทะ 
จาํนวน 438 คน รวมทั้งส้ิน 1,326 คน นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้1,464,119,045 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 71.7696 ของจาํนวน
หุน้ทั้งหมด ซ่ึงเกินกว่า 680,009,291 หุ้น หรือหน่ึงในสาม (1 / 3) ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 35 ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระท่ีได้
บอกกล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดาํเนินการประชุม 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และเพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดงัน้ี  

 ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 37 กาํหนดวา่ การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หน่ึง
หุ้นมีหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 

 สําหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ประธานฯ กาํหนดหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี ในการลงมติ
ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามท่ีประชุมเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง เท่านั้น ถา้
ไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติั
ในวาระดงักล่าว หากมีผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรือ ตอ้งการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนใน
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บตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บมา โดยทาํเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีประสงคจ์ะลงคะแนน หากมีการ
แก้ไขใดๆ กรุณาลงลายมือช่ือกาํกบั และยกมือข้ึน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนน
ดงักล่าว  มารวมคะแนนท่ีหน่วยรวมคะแนนกลาง เพื่อประกาศผลลงมติในวาระนั้นๆ 

 กรณีวาระท่ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ 
จะไม่นาํบตัรลงคะแนนท่ีงดออกเสียง และบตัรเสีย มานบัเป็นฐานคะแนนเสียง สาํหรับกรณี
วาระท่ีใชค้ะแนนเสียงสองในสาม และ ใชค้ะแนนเสียงสามในส่ี ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ จะนาํบตัรลงคะแนนท่ีงดออกเสียง และบตัรเสีย มานบั
รวมเป็นฐานคะแนนเสียงดว้ย 

 เน่ืองจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ 
ดงันั้น จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลง
และอาจไม่เท่ากนั 

 บริษทัฯ จะเกบ็ใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยในทุกวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุม
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนน
จากผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมดเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือซักถามเพ่ิมเติมในแต่ละ
ระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยแจง้ช่ือ – นามสกุลและระบุ
ดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แลว้จึงถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อใหก้าร
บนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่ขอใหน้าํไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอให้ผูถื้อหุ้นให้
ความเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ี
ซํ้ ากนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอให้ผูถื้อหุ้นให้ความร่วมมือ
เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีกาํหนด  

 กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ บริษทัฯ 
ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าท่ีสําหรับแปลคาํถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการและผูบ้ริหารจะตอบ
คาํถามเป็นภาษาไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทัว่กนั โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
จะแปลคาํตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 

 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
7 เมษายน 2559 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัที่ 20 เมษายน 2559 พร้อมทั้งไดจ้ดัส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทางไปรษณีย ์ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน 2559 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นตรวจทานความ
ถูกตอ้ง หรือแกไ้ขรายงานการประชุมภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเม่ือครบกาํหนด
ดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าผูถื้อหุ้นได้รับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าวแลว้ 
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 ในการประชุมคร้ังน้ี นางสาวคูณณิชา ศรีมนเทียร ทนายความจากบริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และ
พาร์ทเนอร์ส จาํกดั ทาํหนา้ท่ีสกัขีพยานการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และนายวฒิุชยั แสงบุตร ผูรั้บมอบฉนัทะ 
อาสาเป็นตวัแทนผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม ทาํหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ต่อมา ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจง้ช่ือ – นามสกุล ก่อนถามคาํถาม แต่ไม่มี
ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองน้ี จึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปี 

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  

 ประธานฯ รายงานวตัถุประสงค์และเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 41 กาํหนดให้บริษทัฯ 
ตอ้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี และจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมติั   

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 รวมทั้ง
จดัให้มีการทาํงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแลว้ 
ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และ
เพื่อใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 โดยครบถว้นและเขา้ใจไดง่้าย จึงขอ
นาํเสนอรายละเอียดในรูปแบบวดิีทศัน ์(VDO) ความยาวประมาณ 8 นาที โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

  ในปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีความผนัผวนและเติบโตในอตัราท่ีชะลอตวัลงเล็กน้อย เช่นเดียวกบั
สภาวะตลาดนํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสาํเร็จรูป ซ่ึงในช่วงแรกไดรั้บความกดดนัจากสภาวะอุปทานลน้ตลาด ก่อนราคา
จะปรับเพิ่มข้ึนในช่วงปลายปี หลงัจากท่ีกลุ่มโอเปกสามารถบรรลุขอ้ตกลงในการลดกาํลงัการผลิตลง โดยค่าการ
กลัน่เฉล่ียในภูมิภาคปรับลดลงเล็กน้อย ประกอบกบัความตอ้งการใช้นํ้ ามนัสําเร็จรูปในประเทศมีการขยายตวั
ประมาณร้อยละ 2.3 เน่ืองจากราคาขายปลีกท่ียงัทรงตวัอยู่ในระดบัตํ่า ขณะท่ีภาพรวมธุรกิจอะโรเมติกส์ปรับตวัดี
ข้ึน เน่ืองจากอุปทานในภูมิภาคท่ีปรับลดลงจากการปิดซ่อมบาํรุงและการเล่ือนกาํหนดการเปิดดาํเนินการผลิตของ
โรงงานอะโรเมติกส์แห่งใหม่ ประกอบกบัอุปสงคข์องผลิตภณัฑป์ลายนํ้ าท่ีปรับเพิ่มสูงข้ึน นอกจากนั้น ภาพรวม
ธุรกิจนํ้ามนัหล่อล่ืนพื้นฐานปรับลดลงจากสภาวะอุปทานลน้ตลาด  

อยา่งไรก็ตาม ปี 2559 บริษทัฯ ยงัคงประสบความสาํเร็จและมีผลการดาํเนินงานท่ีโดดเด่น ซ่ึงเป็นผล
จากปัจจยัหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การผลิตและการจาํหน่าย โดยบริษทัฯ สามารถรักษาอตัราการผลิตไวท่ี้ร้อยละ 
108 ของอตัราการผลิต ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงกว่าอตัราเฉล่ียของโรงกลัน่ในประเทศและในภูมิภาค ทั้งยงัมีสัดส่วน
การจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายในประเทศเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 87 2) มาตรการเพ่ิมผลกาํไรและลดค่าใช้จ่าย เช่น 
มาตรการปรับปรุงและพฒันากระบวนการปฏิบติังานตลอดสายโซ่อุปทาน มาตรการการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายใน
การดาํเนินงาน มาตรการเพ่ิมมูลค่าสารไฮโดรคาร์บอน ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถลดค่าใชจ่้ายลงไดถึ้ง 527 ลา้นบาท 
และมีผลกาํไรเพ่ิมข้ึน 3,102 ลา้นบาท รวมเป็นผลกาํไรเพิ่มข้ึนทั้งส้ิน 3,629 ลา้นบาท 3) มูลค่าเพิ่มจากการขยายธุรกิจ 
โดยในปี 2559 บริษทัฯ มีโครงการท่ีแลว้เสร็จตามแผนงานและสามารถเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดถึ้ง 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการผลิตสาร LAB ของบริษทั ลาบิกซ์ จาํกดั ซ่ึงเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ของผงซกัฟอกและสารทาํความสะอาด
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รายแรกของประเทศ และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษทั ทอ็ป เอสพีพี จาํกดั จากปัจจยัทั้ง 3 ประการขา้งตน้ 
ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดี โดยมีรายได ้274,739 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 21,222 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ยงัคงมีโครงการท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินการ ไดแ้ก่ โครงการขยายสถานีจ่ายนํ้ ามนัทางรถ โครงการขยายท่าเรือและการ
จ่ายผลิตภณัฑ์ทางเรือ และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการประเมินความคุม้ค่าในการลงทุน ไดแ้ก่ โครงการพลงังาน
สะอาด (Clean Feul Project : CFP) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 217,731 ลา้นบาท มี
หน้ีสินรวม 106,134 ล้านบาท และมีส่วนของผู ้ถือหุ้น-สุทธิ 111,597 ล้านบาท นอกจากนั้ น บริษัทฯ ยงัให้
ความสาํคญัดา้นโครงการวิจยัและพฒันาเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ตลอดจนการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และยดึมัน่ในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สะทอ้นไดจ้ากรางวลัเกียรติยศมากมาย
ท่ีไดรั้บตลอดปี 2559 รวมถึงการรับรองเป็นสมาชิก Down Jones Sustainability Indices ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 และการ
เป็นผูน้าํดา้นการบริหารธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืในกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
มีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 
 นายจิรพนัธ์ บวับูชา - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1) อา้งถึงรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจาํปี 2559 หนา้ 17  เก่ียวกบั “การสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน” สอบถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มดว้ยกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยใช ้“แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน” เพียงรูปแบบเดียวหรือไม่ หากไม่ใช่ คณะกรรมการตรวจสอบมีแนวทางการสอบทานอยา่งไรบา้ง 

2) แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มีลกัษณะ
อยา่งไร เป็นแบบสอบถาม หรือเป็นรูปแบบอ่ืน 

3) จากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงในรายงานประจาํปี 2559 หนา้ 17 เร่ือง “การ
กาํกบัดูแลงานตรวจสอบระบบงานภายใน” ตอ้งการสอบถามว่า ผลจากการเปิดใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ
ติดตามอย่างต่อเน่ือง (Continuous Control Monitoring System : CCMS) ระยะที่ 1 สําหรับกระบวนการจดัซ้ือ
จดัจา้งถึงกระบวนการชาํระเงินโดยใชร้ะบบ SAP และระบบ GRC (Governance Risk and Compliance) : Process 
Control Module ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 เป็นอย่างไร และมีการตรวจพบรายการท่ีมีความผิดปกติบ้าง
หรือไม่ 

4) จากรายงานประจาํปี 2559 หนา้ 122 เร่ือง “สถานการณ์รุนแรงท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจหรือ
ทาํใหธุ้รกิจหยดุชะงกั (Business Disruption)” ซ่ึงกล่าวรวมถึงเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และ
สงัคมในวงกวา้ง (Community Complaint) ตอ้งการทราบว่า ในกรณีท่ีนํ้ ามนัร่ัวไหลลงทะเล บริษทัฯ มีแนวทางการ
ดาํเนินงานเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง และจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการกาํจดัคราบนํ้ ามนันาน
เท่าใด 
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ประธานฯ  มอบหมายให้นางสาวจุฬารัตน์ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูต้อบคาํถามเก่ียวกบั
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวจุฬารัตน์ฯ ช้ีแจงดงัน้ี  
1) คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนัถือวา่มีประสิทธิภาพอยา่งยิง่ เน่ืองจากมีทั้งผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตและผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ มาร่วมเป็นคณะกรรมการ  
2) นอกเหนือจากกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ  The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการตรวจสอบได้นําแนวทางการ
ตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงกาํหนดองคป์ระกอบไว ้5 ดา้น 
และแบ่งเป็นหลกัการย่อยอีก 17 หลกัการ ครอบคลุมถึงการควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม มาใช้ในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในองคก์ร 

3) หลงัจากเปิดใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจติดตามอย่างต่อเน่ือง (Continuous Control 
Monitoring System : CCMS) ระยะท่ี 1 สําหรับกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างถึงกระบวนการชาํระเงินโดยใช้ระบบ 
SAP และระบบ GRC (Governance Risk and Compliance) : Process Control Module บริษทัฯ ยงัไม่พบรายการท่ีมี
ความผิดปกติอย่างมีนยัสําคญั สําหรับการส่ือสารผ่านระบบสารสนเทศนั้น บริษทัฯ ไดน้าํระบบดงักล่าวมาใชใ้น
การปฏิบติังานจริง เช่น การส่ือสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและวารสารภายในองคก์ร การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
และการจดัประชุมโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ (ISO / IEC 27001) ต่อเน่ืองกันเป็นปีท่ี 7 จึงขอให้ผูถื้อหุ้นเช่ือมัน่ว่า คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความสาํคญักบัระบบการตรวจสอบภายในและความปลอดภยัของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอยา่งยิง่ ทั้งยงัมี
การตรวจติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่เคยเกิดเหตุนํ้ ามนัร่ัวไหลในการขนส่งและลาํเลียงผลิตภณัฑล์งทะเล 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการเพ่ือรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน และมอบหมายให้นายสรัญฯ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ช้ีแจงเพ่ิมเติม 

นายสรัญฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า การบริหารความเส่ียงท่ีดีท่ีสุดในกรณีนํ้ ามนัร่ัวไหลลงทะเล คือ การป้องกนั
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวข้ึน ดงันั้น บริษทัฯ มีการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขนส่งและลาํเลียงนํ้ ามนัให้มี
ความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งยงัมีการฝึกฝนบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานไดใ้นระดบัมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง 
อยา่งไรกต็าม เพื่อรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯ และบริษทัผลิตปิโตรเลียมท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงไดร่้วมกนั
จดัเตรียมอุปกรณ์เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยในกรณีท่ีเกิดเหตุข้ึน บริษทัฯ จะมีทุ่นลอยหรือ Boom มาลอ้มพ้ืนท่ีเกิด
เหตุ เพื่อจาํกดัขอบเขตของการร่ัวไหลไม่ให้กระจายออกไปเป็นวงกวา้ง และมีอุปกรณ์จดัเก็บนํ้ ามนัท่ีร่ัวไหลและ
ทาํลายนํ้ ามนัท่ีเหลืออยูใ่นทะเล ทั้งยงัมีการผสานความร่วมมือกบัต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ เพื่อยืมอุปกรณ์
ท่ีจาํเป็น ในกรณีท่ีเหตุการณ์ลุกลาม นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดมี้การฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินร่วมกบับริษทัท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงและหน่วยราชการต่างๆ เป็นประจาํทุกปี 
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 นายสุรศักดิ์ กอประคอง - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี 
1) จากงบการเงินพบว่า บริษทัฯ มีการขยายการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม 

และประเทศเมียนมา โดยมีการจาํหน่ายสารทาํละลายโซลเวน้ทใ์นประเทศเวียดนาม จึงตอ้งการทราบเพ่ิมเติมว่า 
บริษทัฯ มีการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเมียนมาในรูปแบบใด 

2) ปัจจุบนั สัดส่วนรายไดข้องการลงทุนในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายไดท้ั้งหมด
ของบริษทัฯ และจากแผนการดาํเนินงานท่ีวางไว  ้บริษทัฯ คาดว่า แนวโน้มสัดส่วนรายได้ของการลงทุนใน
ต่างประเทศในอนาคตจะคิดเป็นสดัส่วนเท่าใดของรายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

3) จากงบการเงินพบว่า บริษทัฯ มีการใหเ้งินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 90 ลา้นบาทแก่บริษทั แม่สอด
พลงังานสะอาด จาํกดั ในปี 2558 – 2559 จึงตอ้งการทราบวา่ บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั จะเร่ิมดาํเนินการ
เชิงพาณิชยเ์ม่ือใด นอกจากนั้น บริษทัฯ มีแผนจะใหเ้งินกูย้มืระยะสั้นเพิ่มเติมหรือไม่ หากมี เป็นจาํนวนเท่าใด และ
บริษทัฯ คาดว่า ผลประกอบการของบริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั จะสามารถสร้างผลกาํไรให้แก่บริษทัฯ 
ไดเ้ม่ือใด 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีแผนการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อขยายการลงทุนและเสริมสร้างการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษทัฯ โดยมุ่งเนน้การขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นหลกั ซ่ึงปัจจุบนั กลุ่ม
ไทยออยล์มีบริษทั TOP Solvent (Vietnam) LLC. ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ารทาํละลาย
และเคมีภณัฑใ์นประเทศเวียดนาม โดยมีรายไดป้ระมาณปีละ 1,800 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของรายไดท้ั้งหมด
ของบริษทัฯ สาํหรับการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเมียนมานั้นอยูใ่นระหว่างการศึกษารูปแบบการ
ลงทุน โดยในเบ้ืองตน้ จะมุ่งเนน้การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสูงมากกว่าการลงทุนใน
สินทรัพยแ์ละการจดัตั้งโรงงานผลิตสินคา้  

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า  บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั เป็นบริษทัท่ีก่อตั้งข้ึนดว้ยความร่วมมือระหว่าง
บริษทัฯ กลุ่มมิตรผล และบริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) โดยมีการเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยม์าเป็น
ระยะเวลาหลายปีแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดข้ายหุน้ทั้งหมดท่ีถืออยูใ่นบริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จาํกดั ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2560  
 
 นายธรรมนูญ จุลมณโีชต ิ- ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

1) ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และ 101 ระบุวา่ “คณะกรรมการ
ตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั...” และ “ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร” จึงเสนอแนะให้
เพิ่มเติมขอ้ความในหนังสือเชิญประชุมว่า  “เป็นการเชิญประชุมโดยคาํสั่งของคณะกรรมการบริษทัฯ” เพื่อให้
หนงัสือเชิญประชุมมีความครบถว้นสมบูรณ์ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และ 101  
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2) ระยะเวลาในการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อสอบทาน
ความถูกต้องของงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 นั้ นค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือ วนัท่ี 10 
กมุภาพนัธ์ 2560 และวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560 จึงเสนอแนะใหมี้ระยะเวลาในการจดัประชุมท่ีห่างกนัอีกสกัเลก็นอ้ย 
เพื่อใหมี้ระยะเวลาเพียงพอในการจดัเตรียมเอกสารท่ีครบถว้นสมบูรณ์เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

3) ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 4 ท่าน และมีคณะกรรมการบางท่านท่ีเป็น
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะอ่ืนดว้ย จึงเสนอแนะให้ปรับลดจาํนวนคณะกรรมการตรวจสอบให้เหลือ
เพียง 3 ท่าน เพื่อให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และป้องกันความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน 

4) เสนอแนะให้มีการเพิ่มเติมเน้ือหารายละเอียดและตวัอยา่งผลงานในรายงานคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย เพื่อใหร้ายงานประจาํปีมีความครบถว้นสมบูรณ์มากข้ึน  

5) เสนอแนะให้มีการพิจารณาการปฏิบติังานของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ตามท่ีแสดงในหนา้ 110 ของรายงานประจาํปี 2559 

ประธานฯ  ขอบคุณสาํหรับขอ้เแนะนาํ และช้ีแจงดงัน้ี 
1) สาํหรับขอ้แนะนาํเก่ียวกบัการเพ่ิมขอ้ความในหนงัสือเชิญประชุม ขอมอบหมายให้ท่ีปรึกษา

กฎหมายนาํขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปตรวจสอบอีกคร้ัง อยา่งไรก็ตาม ขอยืนยนัว่า การเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ี
เป็นมติของคณะกรรมการบริษทัฯ  

2) ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ินจาํนวน 10 คร้ัง และมีการรายงานผล
การปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ซ่ึงถือเป็นการปฏิบติังานตาม
ขั้นตอนท่ีเหมาะสมแลว้ 

3) ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระถึง 4 ท่าน ซ่ึงกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัสามารถให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ จึงขอให้ผูถ้ือหุ้น
ทุกท่านมัน่ใจในผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 Mr. BASANT KUMAR DUGAR – ผู้ถอืหุ้น แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

1) ขอช่ืนชมบริษทัฯ ท่ีมีการบริหารจดัการและการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ สะทอ้นได้
จากการคงความเป็นผู ้นําด้านการบริหารธุรกิจอย่างย ั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของ  Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) และความเป็นผูน้าํระดบั Gold Class ของอุตสาหกรรมการกลัน่ และการตลาดนํ้ ามนั
และก๊าซจากการประกาศของ RobecoSAM Sustainability Award อยา่งต่อเน่ือง 

2) ขอช่ือชมผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษทัฯ ท่ีมีสัดส่วนท่ีดี อาทิ ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในประเทศท่ีปรับเพิ่มข้ึน อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า เป็นตน้ ส่งผลใหก้าร
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ มีศกัยภาพปรับเพิ่มข้ึนเป็น AAA ในอนาคต ซ่ึงเป็นโอกาสในการลดตน้ทุนใน
การจดัหาเงินทุนของบริษทัฯ 
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3) ขอช่ืนชมการบริหารกระแสเงินสดของบริษทัฯ เน่ืองจากมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานอยู่
ในระดบัท่ีดี แมจ้ะมีกระแสเงินสดเพ่ือการลงทุนไม่มากนกั อยา่งไรกต็าม เม่ือนาํกระแสเงินสดท่ีไดจ้ากการดาํเนินงาน
มาหักภาระผูกพนัต่างๆ ของหน้ีสินแลว้ ยงัคงพบว่า กระแสเงินสดอิสระส่วนของผูถื้อหุ้น (Free Cash Flow to 
Equity) ซ่ึงนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าหุน้สามญั ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีดี 

4) ขอช่ืนชมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ว่า มีผลการ
ดาํเนินงานท่ีดีและไดรั้บการจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นกลุ่มบริษทั Fortune 100 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่ีช่ืนชมและเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานของบริษทัฯ  
 
 นายดเิรก คุณวุฒวิานิช - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี 
  กระแสการใช้รถพลงังานไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างไร และ
บริษทัฯ มีมาตรการรองรับผลกระทบดงักล่าวอยา่งไร  

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การหารือเร่ืองดงักล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เช่นกนั โดยในเบ้ืองตน้ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า แมจ้ะมีการใชร้ถพลงังานไฟฟ้า แต่รถยนตส่์วนใหญ่ในปัจจุบนัยงัคงใช้
นํ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงหลัก บริษทัฯ จึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาโรงกลั่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเน่ือง และ
มอบหมายใหน้ายศิริฯ กรรมการตรวจสอบ และเป็นผูอ้าํนวยการสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ช้ีแจงเพ่ิมเติม 

นายศิริฯ  ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า แนวโนม้นวตักรรมยานยนตข์องโลกจะมีการเปล่ียนจากรถยนตท่ี์ใชน้ํ้ ามนัเป็น
รถพลงังานไฟฟ้า แต่ยงัคงมีคาํถามว่า ศกัยภาพในเทคโนโลยีการผลิตจะสามารถนาํพาไปสู่การเปล่ียนแปลงใน
สังคมไดร้วดเร็วเพียงใด โดยในปี 2559 Tesla Motors ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตรถพลงังานไฟฟ้าไดม้ากท่ีสุดในโลก 
สามารถผลิตรถพลงังานไฟฟ้าได ้25,000 คนั และมีเป้าหมายจะผลิตรถพลงังานไฟฟ้าจาํนวน 250,000 - 300,000 คนั
ต่อปี เม่ือเทียบกบัปริมาณการผลิตรถยนตจ์าํนวน 90,000,000 คนัต่อปีในปัจจุบนั ดงันั้น การผลิตรถพลงังานไฟฟ้า
เพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคเม่ือเทียบกบัจาํนวนรถยนต์ท่ีใช้การสันดาปภายในยงัมีความจาํเป็น
จะตอ้งพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมจาํนวนการผลิตอีกมาก โดยผูเ้ช่ียวชาญทัว่โลกคาดว่า รถพลงังานไฟฟ้าจะสามารถ
ทดแทนรถยนตท่ี์ใชก้ารสันดาปไดใ้นอีก 20 – 30 ปีขา้งหนา้ นํ้ ามนัจึงยงัคงเป็นเช้ือเพลิงหลกัของโลกในระยะยาว 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีแผนจะปรับโครงสร้างในการผลิตผลิตภณัฑใ์ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงผ่านโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) โดยเป็นการเพ่ิมคุณค่าของ
ผลิตภณัฑใ์ห้มีมูลค่าสูงข้ึน ตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลงังานและเช้ือเพลิงของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัจะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององคก์รในระยะยาว นอกจากนั้น ปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัมีการลงทุนในธุรกิจพลงังาน
ทางเลือกอ่ืนๆ แลว้ โดยเฉพาะธุรกิจไฟฟ้า ซ่ึงถือเป็นพลงังานสาํคญัสาํหรับรถไฟฟ้าในอนาคต ดงันั้น ขอใหผู้ถื้อหุน้
ทุกท่านมัน่ใจว่า บริษทัฯ ตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพตลาดในอนาคต ทั้งยงัมุ่งมัน่ท่ีจะ
ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดว้ยประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแข่งขนัได ้ตลอดจนพร้อมท่ีจะขยายการลงทุนใน
ธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่องคก์รในระยะยาว 
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 นางสาวเจนจิรา สมบตัเิจริญวงศ์ - ผู้ถอืหุ้น แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 
1) ขอช่ืนชมการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ  
2) ค่านิยมองคก์รของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคม ดงันั้น เพื่อเป็นการ

ช่วยลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั จึงขอเสนอแนะให้จดัทาํรายงานประจาํปีให้มีขนาดเล็กและบางลง และจดัทาํ
รายงานความยัง่ยืนดว้ยกระดาษท่ีคุณภาพตํ่ากว่าน้ี นอกจากนั้น ยงัเสนอแนะให้ใชก้ระดาษรีไซเคิลและหมึกท่ีทาํ
จากถัว่เหลือง (Soy Ink) ซ่ึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อช่วยลดการใชท้รัพยากรและช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายของ
บริษทัฯ  

3) ตอ้งการเห็นราคาหุน้ของบริษทัฯ เพิ่มสูงข้ึนถึงระดบั 80 บาทต่อหุน้  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่ีช่ืนชมและขอบคุณสําหรับข้อเแนะนํา รวมถึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนํา
ขอ้เสนอแนะเร่ืองรายงานประจาํปีไปพิจารณา 
 
 นายประเสริฐ แก้วดวงเทยีน - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1) จากงบแสดงฐานะทางการเงิน หน้า 202 ของรายงานประจาํปี 2559 พบว่า ในปี 2559 งบ
เฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีกาํไร 13.97 บาทต่อหุ้น แต่ในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไร 10.40 บาทต่อหุ้น หรือ
ตํ่ากวา่ประมาณ 3.57 บาทต่อหุน้ ซ่ึงคาดวา่ เป็นผลมาจากผลขาดทุนของบริษทัในกลุ่ม จึงหวงัวา่ ในปี 2560 เป็นตน้
ไป งบการเงินรวมจะมีผลกาํไรดีกวา่งบเฉพาะกิจการ 

2) จากงบกระแสเงินสด หน้า 208 ของรายงานประจาํปี 2559 พบว่า มีการซ้ือ – ขายเงินลงทุน
ชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาว จึงตอ้งการทราบว่า การดาํเนินงานดงักล่าวถือเป็นธุรกรรมปกติของบริษทัฯ 
หรือไม่ และเม่ือดาํเนินการแลว้ บริษทัฯ ไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึนอยา่งไร หรือหากไม่ดาํเนินการ บริษทัฯ จะเสีย
ประโยชนอ์ยา่งไร 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงดงัน้ี 
1) งบการเงินรวมของบริษทัฯ เป็นการรับรู้ผลกาํไรหรือผลขาดทุนของบริษทัในกลุ่มตาม

สัดส่วนการถือหุน้ ขณะท่ีงบเฉพาะกิจการ จะเป็นการบนัทึกการลงทุนเป็นราคาทุน โดยบริษทัฯ จะรับรู้ผลกาํไรจาก
การรับเงินปันผลเท่านั้น ซ่ึงในปี 2559 บริษทัในกลุ่มมีผลประกอบการเป็นผลกาํไรทุกบริษทั แต่เน่ืองจากมีการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในสัดส่วนท่ีสูง โดยในบางบริษทัอาจมีการจ่ายเงินปันผลมากกว่าผลกาํไรในปีนั้นๆ  
เพื่อบริหารจดัการกระแสเงินสดในกลุ่มไทยออยลใ์หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลใหผ้ลกาํไรในงบการเงินเฉพาะ
กิจการสูงกวา่งบการเงินรวม 

2) การซ้ือ – ขายเงินลงทุนชัว่คราว และเงินลงทุนระยะยาว เป็นคาํศพัทท่ี์ใชใ้นงบการเงิน ซ่ึงก็
คือ การบริหารสภาพคล่องของบริษทัฯ โดยการนาํเงินสดไปฝากบญัชีออมทรัพยแ์ละบญัชีฝากประจาํโดยจะ
บนัทึกในงบกระแสเงินสดว่า เป็นการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว ขณะท่ีการนาํเงินสดไปฝากบญัชีฝากประจาํท่ีมีอายุ
มากกวา่ 1 ปีข้ึนไป จะบนัทึกในงบกระแสเงินสดวา่ เป็นการซ้ือเงินลงทุนระยะยาว 
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 นายสมชาย เจนสถริพนัธ์ุ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี 
   จากงบการเงินพบว่า ในปี 2559 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 21,222 ลา้นบาท จึงตอ้งการทราบว่า ผล
กาํไรดงักล่าวประกอบดว้ยผลกาํไรหรือผลขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนัจาํนวนเท่าใด และในปี 2560 บริษทัฯ จะยงัคงมี
ผลกาํไรจากสตอ๊กนํ้ามนัหรือไม่ เหตุใดจึงเกิดผลกาํไรหรือผลขาดทุนจากสตอ๊กนํ้ามนั 

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 21,222 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยผลกาํไรจากสต๊อกนํ้ ามนัจาํนวน 
6,138 ลา้นบาท  

นายอธิคมฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า กาํไรสุทธิ 21,222 ลา้นบาท ครอบคลุมถึงผลกาํไรจากสตอ๊กนํ้ ามนัจาํนวน 6,138 
ลา้นบาท และมีกาํไรจากมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (NRV) ของสต๊อกนํ้ ามนัท่ีอยู่ในถงันํ้ ามนั เน่ืองจากราคานํ้ ามนัใน
เดือนธนัวาคม 2559 เฉล่ียอยูท่ี่ 52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนธนัวาคม ปี 2558 ซ่ึงเฉล่ียอยู่ท่ี
ระดบั 34.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนต่างดงักล่าวจึงเป็นผลกาํไรท่ีบริษทัฯ ไดรั้บในปี 2559 ดงันั้น ในปี 2560 
บริษทัฯ จะยงัคงมีผลกาํไรจากสต๊อกนํ้ ามนัหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กบัส่วนต่างราคานํ้ ามนัเฉล่ียระหว่างปี 2559 และปี 
2560 โดยหากราคานํ้ ามนัเฉล่ีย ณ เดือนธนัวาคม ปี 2560 สูงกว่าระดบั 52 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บริษทัฯ จะมี
ผลกาํไรจากสต๊อกนํ้ ามนั แต่หากตํ่ากว่า บริษทัฯ จะมีผลขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนั ณ เดือนมีนาคม 2560 ราคา
นํ้ ามนัดิบเฉล่ียอยู่ท่ีระดบัประมาณ 52.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล บริษทัฯ จึงยงัไม่มีทั้งผลกาํไรหรือผลขาดทุน
จากสตอ๊กนํ้ามนั 
 
 นายฤทธิชัย หยบิเจริญพร - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี  

1) จากการศึกษาพบว่า คุณภาพนํ้ ามนัดิบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นํ้ามนัดิบท่ีมีคุณภาพดีและ
มีราคาสูงกวา่ราคาอา้งอิง (Sweet and Light Crude) และนํ้ ามนัดิบท่ีมีคุณภาพตํ่าและราคาถูกกวา่ราคาอา้งอิง (Heavy 
and Sour Crude) จึงตอ้งการทราบว่า บริษทัฯ มีความสามารถในการนาํ Heavy and Sour Crude  มาใชใ้นการกลัน่
หรือไม่ อยา่งไร 

2) ในรายงานประจาํปี 2559 ระบุว่า ราคานํ้ ามนัดิบเฉล่ียในปี 2559 อยูท่ี่ 41.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล จึงตอ้งการทราบวา่ ตน้ทุนราคานํ้ามนัดิบของบริษทัฯ ในปี 2559 อยูท่ี่เท่าใด  

3) ในรายงานประจาํปี 2559 ระบุว่า บริษทัฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาเพ่ือดาํเนินการโครงการ
พลงังานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ซ่ึงจะเป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยกลัน่ท่ีทาํหนา้ท่ีเปล่ียนนํ้ามนั
เตาให้เป็นนํ้ ามนัดีเซลและนํ้ ามนัอากาศยานเพิ่มข้ึน ทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงมากข้ึน และขยายกาํลงัการผลิต
เพิ่มข้ึนจาก 275,000 เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวนั จึงตอ้งการทราบว่า ผลการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility) ของ
โครงการเป็นอยา่งไร และหากจะมีการพิจารณาดาํเนินการโครงการดงักล่าว บริษทัฯ จะเร่ิมดาํเนินการเม่ือใด 

4) จากงบการเงินพบวา่ ในปี 2559 พบวา่ หากไม่รวมผลกระทบจากสตอ๊กนํ้ามนั บริษทัฯ มีกาํไร
ขั้นตน้ตํ่ากว่าปี 2558 จึงตอ้งการทราบว่า หากดาํเนินโครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) แลว้เสร็จ 
บริษทัฯ จะมีกาํไรขั้นตน้จากการผลิตของกลุ่ม ไม่รวมผลกระทบจากสตอ๊กนํ้ามนัประมาณเท่าใด 
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5) ในรายงานประจาํปี 2559 ระบุว่า บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการส่วนท่ีเป็นเงินสด 
(Operating Cash Cost) ท่ีต ํ่าท่ีสุด หรือเพียง 1.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จึงตอ้งการทราบว่า เหตุใดค่าใชจ่้ายใน
การดาํเนินการส่วนท่ีเป็นเงินสด (Operating Cash Cost) จึงค่อนขา้งตํ่า และเม่ือเปรียบเทียบกับโรงกลั่นอ่ืนๆ 
กระบวนการผลิตของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพดีกว่าอยา่งไร จึงสามารถลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการส่วนท่ีเป็น
เงินสด (Operating Cash Cost) ได ้

6) บริษทัฯ รายงานว่า มีสัดส่วนการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศ ร้อยละ 87 จากกาํลงัการผลิต
ทั้งหมดของบริษทัฯ จึงตอ้งการทราบว่า ผลกาํไรจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศมากกว่าหรือนอ้ยกว่าการ
ส่งออกผลิตภณัฑไ์ปขายยงัต่างประเทศ ทั้งน้ี หากผลกาํไรจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศมีมูลค่าสูงกวา่ บริษทัฯ 
จะสามารถเพ่ิมสดัส่วนการจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ดม้ากข้ึนอีกหรือไม่ 

7) จากการศึกษาพบว่า การขนส่งนํ้ ามนัทางรถยนตจ์ะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งผ่านท่อ จึง
ตอ้งการทราบวา่ บริษทัฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขนส่งนํ้ามนัทางท่อบา้งหรือไม่  

ประธานฯ  ช้ีแจงดงัน้ี  
1) นํ้ ามนัดิบ Sweet and Light Crude คือ นํ้ ามนัดิบท่ีเม่ือนาํมากลัน่จะไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาสูง 

เช่น นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัเบนซิน และนํ้ ามนัอากาศยานในสัดส่วนท่ีสูง ขณะท่ีนํ้ ามนัดิบ Heavy and Sour Crude คือ 
นํ้ามนัดิบท่ีเม่ือนาํมากลัน่จะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีราคาตํ่า เช่น นํ้ามนัเตา ยางมะตอย ในสัดส่วนท่ีสูง และมีกาํมะถนัผสม
อยูค่่อนขา้งสูง จึงมีราคาท่ีตํ่ากวา่  

2) การซ้ือนํ้ ามนัดิบของบริษทัฯ นั้นจะมีการอา้งอิงราคานํ้ ามนัดิบดูไบ เน่ืองจากนํ้ ามนัดิบส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 79 ท่ีนาํเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตของบริษทัฯ จะมีการนาํเขา้จากภูมิภาคตะวนัออกกลาง
เป็นหลกั  

3) กระบวนการผลิตของบริษทัฯ มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
โดยในสมัยเร่ิมก่อตั้ งโรงกลั่น มีเพียงหน่วยผลิตท่ีเป็น Hydroskimming ท่ีให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ตามสัดส่วน
นํ้ามนัดิบท่ีนาํเขา้กลัน่ในกระบวนการผลิต ต่อมา จึงมีการติดตั้งหน่วยเพิ่มคุณค่านํ้ามนัเพิ่มเติม เช่น หน่วย Cracking 
และหน่วย Reforming เป็นตน้ จึงสามารถเพ่ิมสัดส่วนการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง ส่งผลใหก้าํไรขั้นตน้จากการ
กลัน่ (GRM) ของบริษทัฯ ปรับเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้น การดาํเนินโครงการพลงังานสะอาด (CFP) จึงถือเป็นการพฒันาอีก
กา้วหน่ึงท่ีจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ ยงัคงรักษาความเป็นผูน้าํในธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย ทั้งยงั
ช่วยสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ มีผลกาํไรขั้นตน้จากการกลัน่เพิ่มสูงข้ึน โดยการเพ่ิมศกัยภาพในการเพ่ิมสัดส่วนการผลิต
ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง และการเพ่ิมขีดความสามารถในการรับนํ้ามนัดิบจากแหล่งผลิตท่ีหลากหลายมากข้ึนอีกดว้ย 

4) บริษทัฯ ตอ้งการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศให้มากท่ีสุด เน่ืองจากมีราคาท่ีสูงกว่าราคา
ส่งออกผลิตภณัฑ์ไปขายยงัต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นั้นข้ึนอยู่กบัปริมาณการ
บริโภคภายในประเทศเป็นหลกั ดงันั้น ในกรณีท่ีราคานํ้ ามนัปรับเพิ่มสูงข้ึน หรือผูบ้ริโภคมีสัดส่วนการใชพ้ลงังาน
ทางเลือกมากข้ึน จะส่งผลใหก้ารบริโภคนํ้ ามนัภายในประเทศปรับลดลง บริษทัฯ จึงจาํเป็นจะตอ้งส่งออกนํ้ามนัดีเซล
และนํ้ามนัเบนซินไปขายยงัต่างประเทศ 
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5) ปัจจุบนั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 9.2 ในบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ
บริการขนส่งผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปทางท่อ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีโครงการขยายสถานีจ่ายผลิตภณัฑท์างรถ
ของไทยออยล ์เพื่อเพิ่มกาํลงัการจ่ายผลิตภณัฑจ์าก 10 ลา้นลิตรต่อวนัเป็น 15 ลา้นลิตรต่อวนั ซ่ึงจะช่วยรองรับ
ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคตและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายนํ้ ามนัให้มีความรวดเร็วและคล่องตวัตามท่ีได้
รายงานไวใ้นรายงานประจาํปี 2559 เรียบร้อยแลว้ 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมดงัน้ี 
1) นํ้ ามนัดิบ Sweet and Light Crude คือ นํ้ ามนัดิบท่ีเม่ือนาํมากลัน่จะไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาสูง 

กาํมะถนัตํ่าในสัดส่วนท่ีสูง และมีความหนืดตํ่า ขณะท่ีนํ้ ามนัดิบ Heavy and Sour Crude คือ นํ้ ามนัดิบท่ีเม่ือนาํมา
กลัน่จะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีราคาตํ่า มีกาํมะถนัสูง และมีความหนืดสูง โดยทัว่ไป ราคาจะตํ่ากว่าชนิดแรก แต่บริษทัฯ 
จะมีตน้ทุนในการกาํจดักาํมะถนัเพ่ิมข้ึนและไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาตํ่าในสัดส่วนท่ีมากกว่าชนิดแรก ดงันั้น การ
ออกแบบกระบวนการผลิตของโรงกลัน่ต่างๆ จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจดัหาประเภทนํ้ ามนัดิบท่ีจะนาํเขา้สู่
กระบวนการกลัน่เป็นหลกั  

2) ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวนั โดยสามารถกลัน่นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนั
อากาศยาน และนํ้ ามนัเตาไดป้ระมาณร้อยละ 37 ร้อยละ 21 และร้อยละ 9 ของกาํลงัการผลิตทั้งหมด ตามลาํดบั ซ่ึง
การจาํหน่ายนํ้ ามนัเตาขา้งตน้เป็นการจาํหน่ายในราคาท่ีติดลบจากราคานํ้ ามนัดิบอา้งอิง ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีแผนท่ี
จะดาํเนินโครงการพลงังานสะอาด (CFP) โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลัน่นํ้ ามนัเดิมท่ีมีอายุกว่า 50 ปี เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการกลัน่นํ้ ามนัเตาให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงข้ึนและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในอนาคต เพิ่ม
ความสามารถในการรองรับนํ้ ามนัดิบท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ช่วยลดการใชพ้ลงังานในหน่วยผลิต ซ่ึงจะช่วยลด
ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยให้ตํ่าลง ตลอดจนมีการขยายกาํลงัการผลิตเพ่ือให้มีความไดเ้ปรียบเชิงขนาด (Economy of 
Scale) สามารถลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้สูงยิ่งข้ึน ทั้งน้ี การศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการดงักล่าวนั้นแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า โครงการน้ีมีความเป็นไป
ไดใ้นการลงทุนตามเหตุผลท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยปัจจุบนั อยู่ระหว่างการดาํเนินการออกแบบทางวิศวกรรมเบ้ืองตน้ 
(Front - End - Engineering Design) เพ่ือนาํผลประเมินมูลค่าการลงทุนท่ีชดัเจนมาพิจารณาร่วมกบัสภาวะตลาดและ
ราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปในอนาคต และพิจารณาทบทวนความเป็นไปไดข้องโครงการอีกคร้ัง ก่อนเขา้สู่
กระบวนการประกวดราคาจดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้างสต่อไปในช่วงปลายปี 2560  

3) ตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ก) ค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินการส่วนท่ีเป็นเงินสด (Operating Cash Cost) ไดแ้ก่ ค่าพลงังาน ค่าใชจ่้ายดาํเนินการต่างๆ เช่น ค่าแรงงาน 
เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการส่วนท่ีเป็นเงินสด (Operating Cash Cost) อยูท่ี่ 1.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล ข) ตน้ทุนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียต่างๆ อีกประมาณ 60 เซนต์ต่อบาร์เรล และ ค) 
ตน้ทุนค่าเส่ือมราคา ซ่ึงเม่ือคาํนวณรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะอยูท่ี่ประมาณ 3.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  

 
 นายธรรมนูญ จุลมณโีชต ิ- ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

1) ขอเสนอแนะใหบ้ริษทัฯ จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในปลายเดือนมีนาคม เน่ืองจาก
ในเดือนเมษายน จะมีบริษทัฯ จาํนวนมากท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
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2) ขอเสนอแนะให้มีการนาํเสนองบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมในหนังสือเชิญ
ประชุม เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เน่ืองจากรายงานประจาํปีเป็นเล่มใหญ่ สามารถหาขอ้มูลไดย้าก 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะ และมอบหมายใหฝ่้ายจดัการนาํขอ้เสนอแนะไปพิจารณา พร้อม
ทั้งช้ีแจงเพิ่มเติมว่า กาํหนดการดาํเนินการต่างๆ ของบริษทัฯ นั้นมีการดาํเนินการตามกฎกติกาท่ีหน่วยงานกาํกบั
ดูแลกาํหนดไว ้ 

  
 นายประเสริฐ แก้วดวงเทยีน - ผู้ถอืหุ้น แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 
 ตามท่ีมีผูถื้อหุ้นเสนอความคิดเห็นว่า รายงานประจาํปีมีเล่มใหญ่และค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง จึงขอ
แสดงความคิดเห็นวา่ โดยทัว่ไป ผูถื้อหุน้จะศึกษางบการเงินของบริษทัฯ ผา่นงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด ดงันั้น หากบริษทัฯ มีการจดัทาํงบการเงินฉบบัเตม็ส่งใหเ้ฉพาะหน่วยงานกาํกบัดูแล
และผูถื้อหุน้ท่ีมีการร้องขอ จะช่วยให้บริษทัฯ สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายลงไดแ้ละถือเป็นการอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการศึกษาขอ้มูลทางการเงินดว้ย  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะ และมอบหมายใหฝ่้ายจดัการนาํขอ้เสนอแนะไปพิจารณา พร้อม
ทั้งช้ีแจงว่า ความตอ้งการขอ้มูลจากรายงานประจาํปีของผูถื้อหุน้มีความหลากหลาย จึงขอนาํขอ้เสนอแนะต่างๆ ไป
พิจารณาและดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดธรรมาภิบาลสูงสุด 

 

 นางสาวเจนจิรา สมบตัเิจริญวงศ์ - ผู้ถอืหุ้น แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 
  ขอขอบคุณนายประเสริฐฯ ท่ีสนบัสนุนความคิดเห็นเร่ือง การจดัทาํรายงานประจาํปี 
 
 นายยุทธนา กาญจนวสุิทธ์ิ - ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 
  ขอเสนอแนะให้ประธานคณะกรรมการนาํคาํถามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระน้ีไปตอบใน
ตอนทา้ยการประชุม เพ่ือใหก้ารประชุมกระชบัและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะ 

 
 นายจิรพนัธ์ บวับูชา - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1) จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 245 ของรายงานประจาํปี 2559 พบว่า ในระหว่างปี 
2559 บริษทัฯ มีการจดัตั้งกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระหลายแห่ง จึงตอ้งการ
ทราบว่า ผลตอบแทนการลงทุนในการจดัตั้งกองทุนส่วนบุคคลคิดเป็นประมาณร้อยละเท่าใด และมีบริษทับริหาร
สินทรัพยใ์ดท่ีใหผ้ลตอบแทนตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ 

2) จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน หนา้ 283 ของรายงานประจาํปี 2559 พบวา่ ธุรกิจขนส่งทาง
ทะเลมีกาํไรจาํนวน 24 ลา้นบาท หรือลดลง 173 ลา้นบาท จึงตอ้งการทราบว่า เหตุใดผลกาํไรของธุรกิจดงักล่าวจึง
ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั ขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน 17 ลา้นบาท 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 



15/29 

 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงดงัน้ี 
1) บริษทัฯ เพ่ิงเร่ิมลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล เพื่อบริหารสภาพคล่องใหมี้ประสิทธิภาพ 
2) ในปี 2558 บริษทัฯ มีการเช่าเหมาลาํเรือเพื่อให้ลูกคา้รายอ่ืนเช่าต่อ จึงมีรายไดจ้ากส่วนต่าง

ราคาในการเช่าและการใหเ้ช่าเรือดงักล่าว แต่ในปี 2559 สญัญาดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลง บริษทัฯ จึงไม่มีการรับรู้รายได้
ดงักล่าว ประกอบกบัอตัราค่าระวางเรือ (Freight) ปรับลดลง หากบริษทัฯ ยงัคงเช่าเหมาลาํเรือเพื่อให้ลูกคา้รายอ่ืน
เช่าต่อ บริษทัฯ จะประสบภาวะขาดทุน ดงันั้น รายไดด้งักล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นการ
บริหารสญัญาเรือตามปกติของธุรกิจ 

นางสาวภัทรลดาฯ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการเงินและบญัชี ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษทัฯ เพิ่งเร่ิมจะมีการ
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลในช่วงปลายปี 2559 จึงไม่มีการรับรู้รายไดใ้นปีท่ีผ่านมา อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 
1 / 2560 บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลจาํนวน 3 กองทุน คิดเป็นผลตอบแทน
เฉล่ียประมาณร้อยละ 1.66 ซ่ึงสูงกว่าผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 1.2 – 1.4 ดงันั้น การดาํเนินงาน
ดงักล่าวจึงเป็นการเพ่ิมผลตอบแทนและบริหารสภาพคล่องใหแ้ก่บริษทัฯ 

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่
ปรากฏผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และอนุมัติงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุด ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย 1,465,113,456 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9996 
ไม่เห็นดว้ย 6,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสียง 2,971,615 คะแนน   
บตัรเสีย 0 คะแนน   
     

ระเบยีบวาระที ่2 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการ ปี 2559 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

 นายอธิคมฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 115 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43 กาํหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี และคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัฯ มีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้นได ้และเม่ือได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ใหร้ายงานผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
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 โดยนายอธิคมฯ ไดร้ายงานว่า ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลงัจากการหกัทุนสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้
กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามกฎหมาย ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสดของ
บริษทัฯ และแผนการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มในแต่ละปี รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควร 

 ผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ 
21,222 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรสุทธิ 10.40 บาท ต่อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาปัจจยัสาํคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สถานะกระแสเงินสดและ
แผนการลงทุนของบริษทัฯ ตลอดจนประโยชน์ของผูถื้อหุ้น อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีกาํไรสะสมท่ีสามารถจ่ายเงิน       
ปันผลได ้ดงันั้น จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1)   อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปีสาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 4.50 บาท จาํนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 9,180 ลา้นบาท ซ่ึง
เม่ือหักเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 3,060 ลา้นบาท ท่ีไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 แลว้ คงเหลือเป็นเงินปันผล
ท่ีจะจ่ายสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลงัของปี 2559 อีกในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 6,120 
ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจากบญัชีกาํไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรของกาํไรจากกิจการ BOI ท่ีอยู่ระหว่าง
การใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณเป็นเงินไดเ้พื่อเสียภาษี และไม่สามารถ
เครดิตภาษีจากเงินปันผลไดต้ามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร 

 ในการน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏ
รายช่ือ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 ขอ้ 2)   รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเม่ือ
วนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,060 ลา้นบาท ท่ีไดจ่้ายให้กบัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 23 กนัยายน 2559 

 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 
 นายธรรมนูญ  จุลมณโีชต ิ- ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดงัน้ี 

   บริษทัฯ มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลอยา่งไร 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 
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นายอธิคมฯ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ เสนอจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาผลกาํไรของงบการเงินรวมเป็นเกณฑ ์ประกอบ
กบัอตัราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ในอดีตท่ีผ่านมา โดยบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมตามท่ีไดก้าํหนดไวต้ั้งแต่เม่ือเสนอขายหุน้แก่ประชาชนทัว่ไป
เป็นคร้ังแรก (IPO) ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 – 45 ของ
กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม ซ่ึงสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว และบริษทัฯ พยายามรักษาระดบัอตัรา
การจ่ายเงินปันผลให้อยูใ่นระดบัเดิมมาโดยตลอด นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัพิจารณาผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในแต่
ละปี โดยพิจารณาจากราคาหุน้ท่ีมีการซ้ือ – ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหากผูถื้อหุ้นมีการถือหุ้น
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2559 จะมีราคาหุ้นเฉล่ียประมาณ 66.70 บาทต่อหุ้น และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 จะมีราคาหุ้นปิดท่ี 72.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้ น ผูถื้อหุ้นจะได้รับผลตอบแทนการลงทุน (Yield) เฉล่ียทั้ งปี
ประมาณร้อยละ 6.70 หรือหากซ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บผลตอบแทนการลงทุน (Yield) 
ประมาณร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับผลตอบแทนเฉล่ียของหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมีการซ้ือ – ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในปี 2559 ท่ีประมาณร้อยละ 3.0 – 3.4 และผลตอบแทนเฉลี่ยของพนัธบตัรรัฐบาลในระยะเวลา 12 
เดือนที่ประมาณร้อยละ 1.0 – 1.2 จึงถือว่า อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัฯ เสนอจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นอตัราท่ี
เหมาะสมแลว้ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นการจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้

 
 นายประเสริฐ  แก้วดวงเทยีน - ผู้ถอืหุ้น สอบถามวา่ 

  เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ นั้นเป็นการพิจารณาโดยใชง้บการเงินรวมเป็นเกณฑ ์จึง
ตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 จากงบเฉพาะกิจการแสดงว่า บริษทัฯ มีกาํไร 13.97 บาทต่อหุ้น เมื่อรวม
กบัผลกาํไรของบริษทัในกลุ่ม กาํไรต่อหุ้นของกลุ่มไทยออยลจึ์งน่าจะสูงกว่า 13.97 บาทต่อหุ้น เหตุใดในงบการเงิน
รวมจึงแสดงวา่ กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรเพียง 10.40 บาทต่อหุน้  

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงว่า ในส่วนของงบการเงินรวมของบริษทัฯ เป็นการรับรู้ผลกาํไรหรือผลขาดทุนของบริษทั
ในกลุ่มตามสัดส่วนการถือหุน้ เช่น ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีกาํไร 100 บาท และบริษทัยอ่ยมีกาํไร 20 บาท หากบริษทัฯ 
ถือหุ้นในบริษทัย่อยร้อยละ 100 บริษทัฯ จะรับรู้ผลกาํไร 20 บาท รวมเป็นผลกาํไรทั้งส้ิน 120 บาท ขณะท่ีหากถือ
หุ้นในบริษทัย่อยร้อยละ 50 บริษทัฯ จะรับรู้ผลกาํไรเพียง 10 บาท รวมเป็นผลกาํไรทั้งส้ิน 110 บาทเท่านั้น เป็นตน้ 
สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บริษทัฯ จะบนัทึกการลงทุนเป็นราคาทุน ซ่ึงบริษทัฯ จะรับรู้รายไดจ้ากเงินปันผล
เท่านั้น ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทัในกลุ่มมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในสดัส่วนท่ีสูง โดยในบางบริษทัอาจมีการ
จ่ายเงินปันผลมากกวา่ผลกาํไรในปีนั้นๆ โดยจ่ายจากกาํไรสะสม เพื่อบริหารจดัการกระแสเงินสดในกลุ่มไทยออยล์
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยการนาํมาบริหารจดัการในบริษทัฯ เป็นหลกั และยงัทาํใหผ้ลตอบแทนการลงทุนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity : ROE) และอตัราผลตอบแทนของกิจการ (Return on Invested Capital : ROIC) 
ของบริษทัในกลุ่มไทยออยลป์รับตวัดีข้ึนจากส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 
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 นายธรรมนูญ  จุลมณโีชต ิ- ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

   ตามท่ีนายอธิคมฯ ช้ีแจงว่า การจ่ายเงินปันผลมีการพิจารณาโดยใชง้บการเงินรวมเป็นเกณฑ ์ซ่ึง
ในปีน้ี บริษทัฯ มีการเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 43 จึงตอ้งการสอบถามว่า สืบเน่ืองจากนายทะเบียน 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2550 ไดป้ระกาศว่า ใหบ้ริษทัจดทะเบียนทั้งหมดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นจากงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นกฎระเบียบที่บริษทัฯ ตอ้งปฏิบตัิตาม ดงันั้น หากพิจารณาอตัราการจ่ายเงิน
ปันผล ร้อยละ 43 โดยจ่ายจากงบเฉพาะกิจการตามระเบียบปฏิบติัขา้งตน้และตามหลกัการดูแลกาํกบักิจการท่ีดี 
บริษทัฯ ควรมีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 6.00 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเม่ือหกัเงินปันผลระหว่างกาลท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายให้แก่
ผูถื้อหุ้นแลว้จาํนวน 1.50 บาทต่อหุ้น บริษทัฯ จึงควรจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก 4.50 บาทต่อหุ้น และขอให้บริษทัฯ 
พิจารณาประเด็นดงักล่าวอย่างรอบคอบและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้และขอให้บริษทัฯ จดัทาํขอ้มูลการ
จ่ายเงินปันผลทั้งในกรณีอา้งอิงงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมควบคู่กนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถนาํมาใช้
ในประกอบการพิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายอยา่งถูกตอ้งในการ
นาํเสนอระเบียบวาระน้ีให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ ทั้งยงัเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ ซ่ึงได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2550 ว่า บริษทัฯ จะมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม บริษทัฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลประกอบการ ปี 2559 ในอตัรา 4.50 บาทต่อหุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43 ของกาํไรสุทธิ และสูงกว่าอตัรา 2.70 บาท
ต่อหุ้นท่ีบริษทัฯ ไดเ้สนอจ่ายสาํหรับผลประกอบการ ปี 2558 และมอบหมายให้นางสุวิมลฯ กรรมการตรวจสอบ 
ช้ีแจงเพ่ิมเติม 

นางสุวมิลฯ  ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ข้ึนอยู่กบันโยบายของบริษทัฯ ตั้งแต่
เร่ิมแรกวา่ ตอ้งการจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวม ซ่ึงในมุมมองของบริษทัฯ เห็นวา่ การจ่ายเงิน
ปันผลจากงบการเงินรวมเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เน่ืองจากผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ
เปรียบเสมือนแผนกหน่ึงของบริษทัฯ ตามขอ้มูลในรายงานประจาํปี หนา้ 284 แสดงผลการดาํเนินงานของแต่ละ
บริษทัยอ่ยว่ามีกาํไรเท่าไร ซ่ึงในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีกาํไรประมาณ 28,000 ลา้นบาท ซ่ึงรวมการรับรู้
เงินปันผลรับจากบริษทัย่อยแลว้ เม่ือจดัทาํงบการเงินรวม จึงมีการตดัรายการระหว่างกนัจากเงินปันผลรับของ
บริษทัฯ กบัเงินปันผลจ่ายของบริษทัย่อยออกจาํนวน 14,000 ลา้นบาท ดงันั้น จึงเสมือนว่า รายได้จากเงินปันผล
จาํนวน 14,000 ลา้นบาทขาดหายไป ผลกาํไรตามงบการเงินรวมจึงปรับลดลง 

 
 นายประเสริฐ  แก้วดวงเทยีน - ผู้ถอืหุ้น สอบถามดงัน้ี 
   ตามท่ีนายอธิคมช้ีแจงเบ้ืองตน้ในหลกัการว่า การรับรู้กาํไรท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บจากบริษทัยอ่ยมี 2 
ประเภท ไดแ้ก่ รายไดจ้ากเงินปันผลและจากผลกาํไรตามสัดส่วนการถือหุ้น ดงันั้น จึงขอให้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า จาก
กาํไรต่อหุน้ในงบการเงินรวมในปี 2559 จาํนวน 10.40 บาทต่อหุน้ ซ่ึงปรับลดลงจากกาํไรต่อหุน้ในงบเฉพาะกิจการ 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจึงส่งผลใหก้าํไรต่อหุน้ในงบการเงินรวมปรับลดลงใช่หรือไม่ 
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 นายสุรศักดิ์  กอประคอง - ผู้ถอืหุ้น แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

   การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวมไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ เน่ืองจากในปี 2558 บริษทัฯ 
จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 45 ของกาํไรสุทธิ ขณะท่ีปี 2559 จ่ายเงินปันผลเพียงร้อยละ 43 ของกาํไรสุทธิ แมว้่า
จาํนวนเงินจะเพ่ิมข้ึน ดงันั้น บริษทัฯ ควรพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลประกอบดว้ย ซ่ึงหากพิจารณาตามท่ีนาย
ธรรมนูญฯ ช้ีแจงก่อนหนา้น้ีว่า หากพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการ ผูถื้อหุน้ควรไดรั้บเงินปันผลสาํหรับ
ผลประกอบการ ปี 2559 จํานวน 6.00 บาทต่อหุ้น นอกจากนั้น การท่ีบริษทัฯ นําเสนอว่า ในปี 2559 บริษทัฯ 
สามารถสร้างผลกาํไรไดสู้งสุดถึง 21,222 ลา้นบาท ซ่ึงสูงสุดเป็นประวติัการณ์ ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษทัฯ 
แต่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ตอ้งการให้บริษทัฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลติดอนัดบั 1 ใน 10 แรกของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี จึงขอเสนอให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม หรือคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 6.24 บาทต่อหุน้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้  

ประธานฯ มอบหมายให้นางวีระนุชฯ  ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส  บริษัท  วีระวงค์, ชินวัฒน์  และ               
พาร์ทเนอร์ส จาํกดั และนายอธิคมฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถาม  

นางวรีะนุชฯ  ช้ีแจงว่า การออกประกาศของกระทรวงพาณิชยเ์กิดข้ึนเน่ืองจากมีการสอบถามกระทรวงพาณิชย์
วา่ หากบริษทัแม่ ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชน มีกาํไร แต่เม่ือรวมผลประกอบการของบริษทัยอ่ย ปรากฏว่า งบการเงินรวม
เป็นผลขาดทุน บริษทัฯ จะตอ้งจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวม และในกรณีกลบักนั หาก
บริษทัแม่มีผลขาดทุน แต่บริษทัย่อยมีผลกาํไร ส่งผลให้งบการเงินรวมมีผลกาํไร บริษทัแม่จะจ่ายเงินปันผลได้
หรือไม่ กระทรวงพาณิชยจึ์งออกหลกัการเพ่ิมเติมว่า การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับ
กรณีของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ มีการรายงานผลประกอบการจากงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลนั้นเป็นการจ่าย
จากงบเฉพาะกิจการ การดาํเนินการของบริษทัฯ จึงไม่ขดัต่อกฎหมายแต่อยา่งใด 

นายอธิคมฯ  ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ตามท่ีช้ีแจงก่อนหน้าน้ีแลว้ว่า บริษทัฯ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยใช้งบ
การเงินรวมเป็นเกณฑ ์แต่การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เป็นการจ่ายจากงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามเหตุผล
ท่ีท่ีนางวีระนุชฯ ไดช้ี้แจงเบ้ืองตน้แลว้ ทั้งน้ี ในปี 2558 งบเฉพาะกิจการมีผลกาํไรต่อหุน้ตํ่ากว่างบการเงินรวม และ
ในปี 2559 งบเฉพาะกิจการมีผลกาํไรต่อหุ้นสูงกว่างบการเงินรวม ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงให้หลกัเกณฑเ์ดียวกนัในการ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ แมใ้นปี 2557 ซ่ึง
บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุนถึง 4,000 ลา้นบาท บริษทัฯ ยงัคงจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยเป็นการจ่ายจาก
กาํไรสะสมของบริษทัฯ ดงันั้น การเสนอจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ จาํเป็นจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ประกอบ
กนั เช่น กระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษทัฯ อนาคต เพื่อให้บริษทัฯ เติบโตอยา่งมัน่คง ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแลว้ จึงขอยืนยนัว่า อตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการ ปี 2559 
จาํนวน 4.50 บาทเป็นอตัราท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้ 
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หลงัจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่
ปรากฏผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีกประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี 

 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2559 ตามที่เสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย 1,468,088,349 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9940 
ไม่เห็นดว้ย 87,500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0060 
งดออกเสียง 45,427 คะแนน   
บตัรเสีย 21,500 คะแนน  

 
 

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายทศพร ศิริสัมพนัธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 นายทศพรฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 23 กาํหนดให้
กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอย่าง
ละเอียดรอบคอบ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ไดแ้ก่ การเทียบเคียงกบัองคก์รท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึง
สภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจาํปี 2560 ดงัน้ี 

 1.  ค่าตอบแทนประจาํ ประกอบดว้ย  
  1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
  - ประธานกรรมการ    เดือนละ 75,000 บาท  
  - รองประธานกรรมการ (หากมี) เดือนละ 67,500 บาท  
  - กรรมการ    เดือนละ 60,000 บาท  
 1.2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเร่ือง ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการ
เฉพาะเร่ืองอ่ืน (หากมี) 
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  - ประธานกรรมการเฉพาะเร่ือง  เดือนละ 31,250 บาท  
  - กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท  

 2. เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
  - ประธานกรรมการ    25,000 บาท / คร้ัง  
  - รองประธานกรรมการ (หากมี) 22,500 บาท / คร้ัง 
  - กรรมการ    20,000 บาท / คร้ัง  

3. เงินรางวลัพิเศษ (โบนัสประจาํปี) กาํหนดค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสําหรับผลการ
ดาํเนินงาน ปี 2559 ใหก้รรมการบริษทัฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งในปี 2559 ซ่ึงรวมกรรมการท่ีครบวาระ หรือออกระหวา่งปี 
2559 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวท่ี้อตัรา
ร้อยละ 0.30 ของกาํไรสุทธิ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ลา้นบาท ตามท่ีกาํหนดไว ้โดยจดัสรรตามระยะเวลาการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และใหป้ระธานกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการ ร้อยละ 25 

 4. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  -ไม่มี - 

อน่ึง ค่าตอบแทนท่ีนาํเสนอขา้งตน้เป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑเ์ดิมเท่ากบัปี 2559 ยกเวน้ใน
ส่วนของเบ้ียประชุมกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเสนอปรับเพิ่มข้ึนเป็น 20,000 บาทต่อคร้ัง จากอตัราท่ีจ่ายในปี 2559 ท่ี 
15,000 บาทต่อคร้ัง โดยคงหลกัเกณฑ์เดิมให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ (หากมี) ไดรั้บค่าเบ้ีย
ประชุมมากกวา่กรรมการร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลาํดบั 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
แต่ไม่ปรากฏผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ
ในระเบียบวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ 
ประจําปี 2560 ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย 1,410,474,642 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.0655 
ไม่เห็นดว้ย 57,634,840 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.9254 
งดออกเสียง 111,194 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0076 
บตัรเสีย 22,200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0015 

   
ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนาํเสนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม  
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 นางสาวจุฬารัตน์ฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 38 (5) กาํหนดให้     
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้     

 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแลว้ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จาํกดั ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทัยอ่ย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 โดยกาํหนดให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

1. นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068  หรือ  
2. นายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565  หรือ 
3. นายวยัวฒัน ์กอสมานชยักิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6333 หรือ 
4. นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829 

 ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ / หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ   / 
บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2560 และรายไตรมาส ดงัน้ี 

-  ค่าสอบบญัชีประจาํปีและรายไตรมาส จาํนวน 2,540,000 บาท  
-  ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งปฏิบติังาน เรียกเกบ็ไดต้ามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของ

ค่าตอบแทน 
โดยอตัราค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปีก่อน 

 หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

 นายธรรมนูญ จุลมณโีชต ิ– ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามวา่  

   การพิจารณาคดัเลือกบริษทัผูส้อบบญัชีมีการคดัเลือกจากบริษทัผูส้อบบญัชีก่ีราย และค่าใชจ่้ายท่ี
นาํเสนอนั้นเหมาะสมหรือไม่ และเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ แลว้เป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ผูส้อบบญัชีเป็นรายเดียวกนักบัปี 2559 เช่นเดียวกบัค่าสอบบญัชีซ่ึงเท่ากบัปี 2559 และ
มอบหมายใหน้างสาวจุฬารัตนฯ์ ช้ีแจงเพ่ิมเติม 

นางสาวจุฬารัตน์ฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มปตท.ไดเ้ชิญบริษทัสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 บริษทั 
(Big Four) ไดแ้ก่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
จาํกดั บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั และบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เขา้ร่วมการประกวดราคา โดย
บริษทัทั้ง 4 แห่งไดเ้สนอค่าบริการและค่าตอบแทนการสอบบญัชีเพื่อให้กลุ่ม ปตท. ไดค้ดัเลือก ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
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พิจารณาความรู้ความสามารถ ช่ือเสียง วิธีการสอบบญัชี รวมถึงราคาค่าสอบบญัชีอย่างรอบคอบแล้ว และได้
พิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เน่ืองจากมีประสบการณ์การสอบบญัชีและมีความรู้
ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีราคาสอบบญัชีตํ่าท่ีสุดจากการประกวดราคา และใน
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีมติเห็นชอบในการคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั สําหรับค่าสอบบญัชีท่ีเสนอนั้น เม่ือพิจารณาจากจาํนวนบริษทัในกลุ่มไทยออยล์ ลกัษณะงานท่ี
ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ และตอ้งร่วมตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ทาํให้ปริมาณงานเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ยงัคงเสนอราคาค่าบริการและค่าสอบบญัชีท่ีคงอตัราเดิมมาตั้งแต่ปี 2556 
จึงถือว่าเป็นอตัราท่ีเหมาะสมและเทียบเคียงไดก้บับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใกลเ้คียงกนั นอกจากนั้น เม่ือเทียบ
กบัคุณภาพงานถือวา่ ราคาอยูใ่นระดบัตํ่า 

 หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่
ปรากฏผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย 1,459,813,164 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.4327 
ไม่เห็นดว้ย 8,328,919 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.5673 
งดออกเสียง 79,793 คะแนน   
บตัรเสีย 21,000 คะแนน   

 
ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่รบวาระ ประจําปี 2560 

 ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระน้ี ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรรมการท่ีครบวาระทุกท่านจะขอออก
จากท่ีประชุม ซ่ึงไดแ้ก่ นายคุรุจิต นาครทรรพ พล.อ.อ. สุทธิพงษ ์อินทรียงค ์นายยงยุทธ จนัทรโรทยั นางนิธิมา 
เทพวนงักูร และจะกลบัเขา้ห้องประชุมอีกคร้ัง หลงัการประชุมระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ โดยประธานฯ ไดม้อบหมาย
ใหน้ายทศพร ศิริสัมพนัธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมและ
นาํเสนอรายละเอียดระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม  

 นายทศพรฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17  และ
ขอ้ 18 กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด และในการประชุมผู ้
ถือหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1 / 3) ของจาํนวนกรรมการใน
ขณะนั้น โดยกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้    
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 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 น้ี  มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงัน้ี 
(1) นายคุรุจิต นาครทรรพ  
(2) พล.อ.อ. สุทธิพงษ ์อินทรียงค ์
(3) นายยงยทุธ จนัทรโรทยั 
(4) นางนิธิมา เทพวนงักรู และ 
(5) ตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ท่ีวา่งลงเน่ืองจากนายถาวร พานิชพนัธ์ ลาออก 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลผูมี้
คุณสมบติัเหมาะสมและตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนดเพื่อเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษทัฯ ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุเขา้มายงับริษทัฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดําเนินการสรรหาผู ้ทรงคุณวุฒิตาม
กระบวนการสรรหาอยา่งครบถว้น และไดน้าํเสนอรายช่ือบุคคลท่ีผา่นการพิจารณาแลว้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

(1) นายเจน นาํชยัศิริ  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน นายคุรุจิต นาครทรรพ 
(2) พล.อ.อ. สุทธิพงษ ์อินทรียงค ์   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (อิสระ)  ต่ออีกวาระหน่ึง  
(3) นายยงยทุธ จนัทรโรทยั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหน่ึง  
(4) นางนิธิมา เทพวนงักรู        ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหน่ึง  และ 
(5) พล.ต.อ. เอก องัสนานนท ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง 

เน่ืองจากนายถาวร พานิชพนัธ์ ลาออก 

 ประวติัโดยสังเขปของทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 4 ในเอกสารเชิญประชุม หนา้ 11 - 20 
ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้     

 จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 

 นายธรรมนูญ จุลมณโีชต ิ- ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดงัน้ี 

   สาเหตุท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
เน่ืองจากหลกัเกณฑห์รือจาํนวนหุน้ท่ีกาํหนดไวน้ั้นสูงเกินไป ขอใหบ้ริษทัฯ พิจารณาปรับลดเกณฑเ์พื่อใหมี้ผูเ้สนอช่ือ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ นอกจากน้ี เน่ืองจาก
บริษทัฯ ส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล ความถูกตอ้ง โปร่งใส ตามมาตรา 85 ของพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงควรคาํนึงดว้ยว่าบุคคลท่ีจะเขา้รับคดัเลือกเพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ นั้น มีคุณสมบติัครบถว้นและสามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีหรือไม่  
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นายทศพรฯ ช้ีแจงว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ และขอรับ
ขอ้สังเกตของผูถื้อหุ้นเพ่ือนาํไปพิจารณาเพ่ิมเติม ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ เช่ือมัน่ในความรับผิดชอบส่วน
บุคคลของกรรมการแต่ละท่าน เม่ือไดรั้บฉนัทามติจากผูถื้อหุน้แลว้ ก็ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ 

 จากนั้น นายทศพรฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏ
ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก นายทศพรฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในระเบียบ
วาระน้ี 

 หลงัจากนั้น นายทศพรฯ ไดข้อให้เจา้หน้าท่ีเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้มาในห้องประชุม 
เพื่อใหป้ระธานกรรมการทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และดาํเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 6 ต่อไป 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ

อนุมัตแิต่งตั้งบุคคลผู้มีรายช่ือดงัต่อไปนีเ้ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

(1) นายเจน นําชัยศิริ เป็นกรรมการ (อสิระ) โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  
เห็นดว้ย 1,410,766,425 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.1059 
ไม่เห็นดว้ย 57,161,948 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.8941 
งดออกเสียง 299,603 คะแนน   
บตัรเสีย 15,000 คะแนน   

 

(2)  พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อนิทรียงค์ เป็นกรรมการ (อสิระ) ต่ออกีวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
เห็นดว้ย 1,408,887,032 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.9800 
ไม่เห็นดว้ย 59,009,140 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.0200 
งดออกเสียง 311,804 คะแนน   
บตัรเสีย 35,000 คะแนน   

 

(3) นายยงยุทธ จันทรโรทยั เป็นกรรมการ ต่ออกีวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  
เห็นดว้ย 1,403,348,731 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.6013 
ไม่เห็นดว้ย 64,568,641 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.3987 
งดออกเสียง 310,604 คะแนน   
บตัรเสีย 15,000 คะแนน   
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(4) นางนิธิมา เทพวนังกูร เป็นกรรมการ ต่ออกีวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  
เห็นดว้ย 1,403,326,931 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.6013 
ไม่เห็นดว้ย 64,567,841 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.3987 
งดออกเสียง 333,204 คะแนน   
บตัรเสีย 15,000 คะแนน   

 

(5) พล.ต.อ. เอก องัสนานนท์ เป็นกรรมการ (อสิระ) โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  
เห็นดว้ย 1,408,889,732 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.9787 
ไม่เห็นดว้ย 59,029,240 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.0213 
งดออกเสียง 309,004 คะแนน   
บตัรเสีย 15,000 คะแนน   

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาอนุมัตวิงเงนิในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

 นายอธิคมฯ รายงานวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 145 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 (2) กาํหนดไวว้่า
ในกรณีท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3 / 4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นทางเลือกในการระดมทุนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนระยะยาวทางเลือก
หน่ึงของบริษทัฯ และเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถวางแผนการระดมทุนให้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมและสามารถ
ดาํเนินการไดท้นักบัความตอ้งการใชเ้งินของบริษทัฯ ในภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียในตลาดโลกอยูใ่นทิศทางขาข้ึน ซ่ึงจะ
ช่วยใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม  

 คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
วงเงินใหบ้ริษทัฯ ออก และเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่นกัลงทุน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมเพ่ิมเติม
จาํนวน 1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า (คาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีเสนอขาย
หุน้กู)้ โดยมีระยะเวลาดาํเนินการภายในปี 2565 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชาํระ
หน้ี และ / หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน และอ่ืนๆ ของบริษทัฯ โดยรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ในการ
ออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ต่ละคร้ังภายใตว้งเงินน้ี บริษทัฯ จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อขออนุมติัเป็น
คราวๆ ไป 

 จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
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 นายธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน์ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามและเสนอแนะ ดงัน้ี  

1) บริษทัฯ มีแผนการลงทุนโครงการในอนาคตอยา่งไร 
2) บริษทัฯ ควรพิจารณาระบุรายละเอียดโครงการลงทุนและวงเงินลงทุนอยา่งยอ่ไวใ้นเอกสาร

เชิญประชุม 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินงาน ซ่ึงได้ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ แลว้ โดยจะใชเ้งินลงทุนประมาณ 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เช่น โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
โครงการขยายสถานีจ่ายผลิตภณัฑท์างรถ โครงการก่อสร้างถงันํ้ามนัดิบเพื่อความมัน่คงดา้นการกลัน่ และโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลัน่ รวมทั้งมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได ้เช่น โครงการพลงังาน
สะอาด (Clean Fuel Project : CFP) และโครงการขยายท่าเรือ เป็นตน้ ทั้งน้ี เหตุผลในการขออนุมติัวงเงินในการออก
และเสนอขายหุน้กู ้เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียในตลาดโลกอยูใ่นทิศทางขาข้ึน และจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีอาํนาจในการต่อรอง
กบัสถาบนัการเงิน 

ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ในรายงานประจาํปี บริษทัฯ มีแผนกลยทุธ์เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
มีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการลงทุนท่ีสาํคญั คือ โครงการพลงังานสะอาด (Clean Fuel 
Project : CFP) เพ่ือปรับปรุงใหโ้รงกลัน่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และมีการขยายกาํลงัการผลิตจาก 275,000 บาร์เรลต่อ
วนั เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวนั จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงและอาจส่งผลใหก้ระแสเงินสดท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ การ
ออกหุ้นกูท้าํให้บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม มีกระแสเงินสดท่ีทนักบัความตอ้งการใชเ้งินในอนาคต 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาโครงการลงทุนอยา่งมีธรรมาภิบาล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ใน
ระยะยาว 

 นางรัตนา ชลไพรพมิลรัตน์ - ผู้ถอืหุ้น สอบถามวา่  

   การออกและเสนอขายหุน้กูจ้ะดาํเนินการเม่ือใด และจะเสนอขายอยา่งไร 

นายอธิคมฯ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ จะพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกูต้ามสถานการณ์ท่ีเหมาะสมโดยคาํนึงถึง
ความตอ้งการใชเ้งินและอตัราดอกเบ้ียเป็นสําคญั และยงัไม่ไดก้าํหนดกลยุทธ์ในการออกหุ้นกู ้ทั้งน้ี บริษทัฯ จะ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัเป็นคราวๆ ไป 

 นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลยีง – ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดงัน้ี  

1) การออกและเสนอขายหุ้นกูค้ร้ังน้ีเน้นท่ีประเด็นใดเป็นหลกั เช่น เงินทุนระยะยาวในการ
ลงทุน การขยายธุรกิจ การชาํระหน้ี และ / หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน และอ่ืนๆ 

2) อตัราผลตอบแทนในแต่ละช่วงระยะเวลาเป็นอยา่งไร 
3) หุน้กูด้งักล่าวประกอบดว้ยหุน้กูป้ระเภทใดบา้ง  

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวภทัรลดาฯ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการเงินและบญัชี เป็นผูต้อบ
คาํถาม  
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นางสาวภัทรลดาฯ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ จะพิจารณาออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยมุ่งเนน้แผนการลงทุนของโครงการเป็น
สาํคญั และท่ีเหลือจะใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานและการชาํระหน้ี ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยมากเม่ือ
เทียบกบัสัดส่วนของโครงการลงทุน สาํหรับอตัราผลตอบแทนจะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของสภาวะตลาด การปรับ
ข้ึนอตัราดอกเบ้ียของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงอตัราดอกเบ้ียนโยบายในประเทศดว้ย ทั้งน้ี อตัราผลตอบแทน
ของหุน้กูจ้ะข้ึนอยูก่บัการคาดการณ์ของตลาดทุนในขณะท่ีบริษทัฯ จะออกหุ้นกู ้โดยบริษทัฯ มีนโยบายในการออก
หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ซ่ึงจะเทียบเท่ากบัหุน้กูท่ี้บริษทัฯ ไดอ้อกใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

 หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมแลว้ และไม่มีขอ้
ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 

 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ 
ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย 1,468,148,772 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9934 
ไม่เห็นดว้ย 40,366 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0027 
งดออกเสียง 57,338 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0039 
บตัรเสีย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ระเบยีบวาระที ่7  เร่ืองอืน่ๆ   
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ 

ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน ถึง 31 ธันวาคม 2559 แต่เม่ือครบ
กาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ือง หรือระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

 
ประธานฯ แจง้หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม นอกเหนือจากวาระท่ีกาํหนดใน

หนังสือเชิญประชุมว่า หากมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะประสงค์ท่ีจะเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ี
กาํหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
มาตรา 105 วรรค 2 กาํหนดไวว้า่ เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว้
ในหนงัสือนดัประชุมแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด ้ 

 ดงันั้น หากมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระ
การประชุมจะตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 
680,009,291 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทั้งหมด 2,040,027,873 หุน้ จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระใหท่ี้ประชุมพิจารณาได ้ 

 หลงัจากประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมแลว้ และไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ 
สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี  
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